



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

.....

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายดำรงค์ นันยบุตร)
สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง

ระดับดีเด่น

๑	นายดำรงค์ นันยบุตร	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการพิเศษ
๒	นายพีระพล พรจงมัน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๓	นางวันเพ็ญ คำมงคล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๔	นายจรัล มุ่งดี	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๕	นายจำเนียร เกิดมงคล	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๖	นายจักรพงษ์ ศรีเมือง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๗	นายโสรัจจ์ ปวงคำคง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๘	นายพนม แดนชมไพรวัลย์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๙	นางอังศุมาลย์ ดวงทิพย์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๑๐	นายกระจ่าง เมืองงาม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
๑๑	นางสุดา ประสมสงค์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

ระดับดีมาก

๑	นางอโนทัย บัวละวงศ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๒	นายพงศ์กฤษณ์ ปวงคำคง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๓	นายพิชัญชล เผือกพาคำ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๔	นางน้ำเพชร คำแหลง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
๕	นายมนูญ ไพโรพนาพันธ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๖	นางมยุรี บำรุงพนัส	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๗	นายเสวก สันตินามชัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๘	นางสายฝน ทาแกง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๙	นายจรัส ปัญญาคม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๑๐	นายพิสัย อภิบาลวนา	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๑๑	นางสาวพัชรี เขวงกิจไพศาล	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๑๒	นายสวัสดิ์ ถิ่นวนา	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๑๓	นางริกา พรรษาเลิศ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
๑๔	นายสุรสิทธิ์ พานทอง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๑๕	นางสาวฤทัย วงศ์ชัย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๑๖	นางอรทัย ชัยนิกิจ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๑๗	นางอนุธิดา เสนาวารี	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๑๘	นางสาวพรธีรา อธิสิริศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๑๙	นายกองทัพ บงกชวิจิตรรุ่ง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๒๐	นายวีรพันธ์ กังวาลไพร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๒๑	นายบุญจิตร วนาโชติ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๒๒	นายบุญลือ พุทธานุเสกสรร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๒๓	นางสาวปทุมพร สิทธิพงษ์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน

ระดับดีมาก

๒๔	นางสาวสระแก้ว ยืนยงกระสินธุ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๒๕	นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวงษา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๒๖	นายสมศักดิ์ ทรายเงิน	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๒๗	นางปราณสมร ปิ่นดอกไม้	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๒๘	นางวันเพ็ญ นันฝัน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ

